



Press Release

สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเสวนาวิชาการพร้อมเปิดพรรคการฯ ภายใต้ธีม “See the Future” หนุนสังคมไทยใช้ข้อมูลสถิติขับเคลื่อนสู่อนาคตอย่างแข็งแกร่ง

วันนี้ (19ม.ค.65) สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. (NSO) จัดงานประชุมเสวนาวิชาการและนิทรรศการการใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ ภายใต้ธีม “See the Future รู้ทิศทางและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่อนาคต” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDI), ธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมบรรยายและนำเสนอในเวทีเสวนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สู่การกำหนดนโยบาย การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ณ ห้อง Grand Balloon 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

นางสาวสุวรรณี ว่างานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า **สำนักงานสถิติแห่งชาติ** เป็นหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม สำมะโนการเกษตร การสำรวจประชากรผู้สูงอายุ การสำรวจภาวะการทำงาน เป็นต้น เพื่อสะท้อนสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศไทย นำไปสู่การจัดทำนโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติยังได้มีการจัดทำ platform online ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย เพื่อสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นว่าสถิติอยู่ใกล้ตัวเราทุกคน

เวทีเสวนาวิชาการ “See the Future รู้ทิศทางและการใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่อนาคต” ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ หัวข้อ ทิศทางของข้อมูลและเทคโนโลยีในอนาคต โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ, หัวข้อ ทิศทางข้อมูลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดย คุณสุวิชัย ใจข้อ ผู้อำนวยการสำนักสถิติเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, หัวข้อ ทิศทางข้อมูลกับการขับเคลื่อนสังคมไทยในอนาคต โดย ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ หัวข้อ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยข้อมูล โดย คุณอรณา จันทรศิริ นักวิจัยจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนางหทัยชนก ชินอุปาววัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อสะท้อนความสำคัญของการใช้ข้อมูลสถิติเป็นฐานในการแก้ไขปัญหาและกำหนดนโยบายต่างๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งแบบ on-site และ online ผ่านระบบ Zoom รวมถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย บุคลากรจากภาครัฐ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th Facebook : NSOOFTHAILAND